



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง บอกละเอียดสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกฯ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ยาวสามัคคี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ว่าจ้าง ร้านสิ่วดี โดย นางสาวอังคณา พวงไธสง ทำงานโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์และค่าธรรมเนียม บ่อน้ำลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ยาวสามัคคี ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย เป็นจำนวนเงิน 302,700.- บาท (สามแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ 2/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นั้น

ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุญาตเจาะบ่อจริงแทนการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ เนื่องจากการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยการธรณีฟิสิกส์เป็นการหาชั้นน้ำ และกำหนดจุดเจาะความลึกที่เหมาะสม และยังต้องศึกษาจากแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยาและข้อมูลบ่อเจาะต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสำรวจ จึงได้ขออนุญาตทำการเจาะบ่อโดยไม่ต้องทำการสำรวจแหล่งน้ำ หากไม่พบน้ำหรือได้น้ำไม่ตรงตามข้อกำหนด ยินดีที่จะไม่คิดค่าเจาะบ่อหรือค่าดำเนินการใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตามหนังสือลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และตามบันทึกกองช่าง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน รายงานผลการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ 9 ว่า ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานจริงใน วันที่ 25 มกราคม 2559 และทำการเจาะบ่อขนาด Ø 6 นิ้ว จำนวน 3 วัน ความลึกที่ระดับ 0-12 เมตร เป็นชั้นดิน ความลึกระดับ 12 - 67 เมตร เป็นชั้นทราย ได้ความลึกที่ 67 - 68 เมตร เป็นชั้นดินผสมทรายเป็นน้ำและได้ทำการพัฒนาพบว่าระยะเวลาประมาณ 30 นาที ปริมาณน้ำที่ได้ไม่พอที่จะนำมาผลิตน้ำประปา จึงทำการเจาะเพิ่มความลึกพบว่าเป็นชั้นหินแข็งไม่สามารถเจาะต่อได้อีก จึงทำการปิดบ่อ ผู้รับจ้างได้แจ้งผลการเจาะบ่อ และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจัดหาสถานที่แห่งใหม่สำหรับการเจาะบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้จัดหาสถานที่สำหรับการเจาะบ่อบาดาลใหม่ ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ยาวสามัคคี ได้แจ้งว่าไม่มีสถานที่ดำเนินการแห่งใหม่ เนื่องจากยังไม่มีการประชุมประชาคมและยังไม่มีผู้อุทิศที่ดินสำหรับการเจาะบ่อบาดาล และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ร้านสิ่วดี โดย นางสาวอังคณา พวงไธสง ได้แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการเจาะบ่อบาดาลได้ตามสัญญาจ้าง เนื่องจากได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลทั้ง 3 แห่ง แล้ว ปรากฏว่า สามารถเจาะบ่อบาดาลได้เพียง 1 บ่อ ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ในส่วน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ไม่สามารถดำเนินการเจาะบ่อได้ เนื่องจากเจาะในชั้นความลึกเกิน 100 เมตร แล้ว ไม่พบชั้นน้ำ จึงไม่สามารถดำเนินการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกตามสัญญาจ้างได้ และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างรับหลักประกันตามสัญญา และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเห็นว่าทางฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้างนั้นเกิดจากธรรมชาติ มิใช่จากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเห็นว่าทางฯ ได้ดำเนินการโดยละเอียดและเต็มความสามารถแล้ว หากดำเนินการต่อไปไม่เกิดผลประโยชน์แก่ทางราชการแต่อย่างใด

/ดังนั้น...

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงตกลงกับคู่สัญญาเพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกๆ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ยาวสามัคคี โดยให้ห้างฯ นำเงินส่วนต่างที่เหลือมาเพิ่มเป็นเงินค่าปรับ เป็นจำนวนเงิน 18,195 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบห้าบาทถ้วน) และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงประกาศให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

(ลงชื่อ)

(นายสิงหาญ มุ่งงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง